

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 33.32 แข็งค่าจากวานนี้เล็กน้อย จับตาผลประชุม BOJ-ECB-ตัวเลข GDP สหรัฐฯ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ต.ค. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.32 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าเล็กน้อยจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.35/37 บาท/ดอลลาร์ สำหรับเช้านี้เงินบาทแข็งค่าตามทิศทางตลาดโลก เนื่องจากเมื่อคืนนี้ดอลลาร์และดอลลาร์สหรัฐ ย่อตัวลง นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.25 - 33.40 บาท/ดอลลาร์ โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ คือ การประชุมนโยบายการเงิน และแถลงมติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/64 ของสหรัฐฯ

THAI BAHT FIX 3M (27 ต.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.34709% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.37330%

*** ปัจจัยสำคัญ**

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 113.81 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 113.60/65 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1592 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1590/92 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพ.อยู่ที่ระดับ 33.246 บาท/ดอลลาร์
- ศบค.ประชุม 29 ต.ค. "ประยุทธ์" นั่งหัวโต๊ะเกาะแผนด้านสาธารณสุข-มั่นคงรองรับความพร้อมเปิดประเทศ 1 พ.ย. เผยปรับระดับพื้นที่สีปรับมาตรการแบบบูรณาการ ประเมินสถานการณ์โควิดปี 65
- รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาคการผลิตอุตสาหกรรมไทยว่า ขณะนี้ปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือเอ็มพีไอ เดือน ก.ย.64 กลับมาขยายตัวอีกครั้ง และคาดว่า เดือน ต.ค. จะดีขึ้นต่อเนื่อง หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มคลี่คลายผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง การเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันรัฐผ่อนคลายกิจกรรมเศรษฐกิจมากขึ้น พร้อมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ขณะเดียวกันเชื่อมั่นว่านโยบายการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.นี้จะเป็นปัจจัยหนุนสำคัญทำให้ดัชนีเอ็มพีไอขยายตัวต่อไปได้
- นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยในงานสัมมนาประจำปีไทยแลนด์คอมเพทิทีฟเนส คอนเฟอเรนซ์ 2021 ว่าในปี 65 ประเทศไทยจะเริ่มเห็นโอกาสต่างๆ ในการพลิกฟื้นสมรรถภาพทางเศรษฐกิจให้กลับมามีชีวิตขึ้น หลังจากเจอผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 มานาน โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และมาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับการดึงดูดการลงทุน ซึ่งในปีหน้าจะเริ่มเห็นการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น เริ่มจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด ตามมาด้วยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือสมาร์ตกริด รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- กูรู ซี "เงินเฟ้อ" ดัชนีราคาของพุ่ง "แม่ทองสุก" คาดปี 65 มีโอกาสทดสอบ 2 พันดอลลาร์ต่อออนซ์ หนุนทองไทยพุ่งแตะ 2.95 หมื่นบาท "นายกสมาคมค้าทองคำ" คาดไตรมาส 4/64 แกว่งตัวในรอบแคบจากแรงกดดันค่าเงินบาท ผัง "สภาพทองคำโลก" ซี ธปท.เพิ่มสัดส่วนถือทองคำในรอบ 4 ปี
- นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เป็นเวลา 2 วันซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวานนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนพลังงานและวัสดุที่พุ่งขึ้นอย่างมาก รวมทั้งการอ่อนค่าของเงินเยน โดยปัญหาเหล่านี้กำลังบดบังความหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา นิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (27 ต.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลก รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐ เช่น ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3
- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (27 ต.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ รวมทั้งการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่
- ข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ของสหรัฐที่มีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2564 (ประมาณการเบื้องต้น), ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนก.ย., รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนก.ย., ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนก.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมในสัปดาห์หน้า นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดอาจปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมครั้งนี้

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้